

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๕๔



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอปลายพระยา)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๓๖
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแบบสำรวจข้อมูลประปา ตามบัญชี กชช. ๒ ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ สด.บ.น.๑,๒) และแบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านนอกบัญชี กชช. ๒ ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ไม่มีประปา (แบบ สด.บ.น.๓,๔) โดยให้รายงานจังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ตรวจสอบรายงานสำรวจข้อมูลประปาตามแบบสำรวจดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ยังส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง จึงขอชักชวนการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หมู่บ้านที่ไม่มีประปา หมายถึงหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาเข้าถึง ประชาชนยังใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือภาชนะเก็บน้ำส่วนตัวเท่านั้น สำหรับกรณีหมู่บ้านที่มีประปาจ่ายน้ำให้กับประชาชนไม่ว่าจะจ่ายน้ำจากประปาหมู่บ้านนั้น ๆ หรือจ่ายน้ำจากประปาหมู่บ้านอื่น หรือจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค/การประปานครหลวง และไม่มีว่าจะจ่ายครอบคลุมทุกครัวเรือนหรือไม่ และหมายความรวมถึงหมู่บ้านที่มีประปา แต่ปัจจุบันหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประปาใช้แล้ว

๒. ข้อมูลประปา (แบบ สด.บ.น.๑) เป็นการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของหมู่บ้านตามบัญชี กชช.๒ ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ หากหมู่บ้านใดมีประปาแล้ว ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อมีประปาแล้ว โดยในหัวข้อย่อย ที่มา ให้เลือกเพียงหนึ่งที่มา หัวข้อย่อย แหล่งน้ำ ให้เลือกเพียงหนึ่งแหล่งน้ำ และหัวข้อ สภาพปัจจุบัน ให้เลือกเพียงหนึ่งอย่าง

๒.๒ หากหมู่บ้านใดไม่มีประปา ให้เลือกกรอกข้อมูลหัวข้อย่อยเพียงช่องเดียว ว่า มีความพร้อมหรือไม่มีความพร้อม หากเลือกช่องมีความพร้อมให้กรอกช่องพื้นที่ก่อสร้างและมีระบบไฟฟ้า และเลือกกรอกช่องแหล่งน้ำเพียงหนึ่งแหล่งน้ำ หากเลือกช่องไม่มีความพร้อม ให้กรอกช่องด้านที่ไม่มีความพร้อม

๓. ข้อมูลประปา (แบบ สด.บ.น.๓) เป็นการสำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่มีประปา ที่ไม่ปรากฏรายชื่อตามบัญชี กชช.๒ ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้พิจารณาเงื่อนไขเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีประปาตามข้อ ๑ เท่านั้น และหากพบว่ามีหมู่บ้านตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลตามวิธีการข้อ ๒.๒

/-ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจหมู่บ้านที่ไม่มีประปาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลประปาให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และหากมีการปรับปรุงข้อมูลให้ส่งแบบรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชันเงิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒ ๒๔๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๓๖



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ 8522 สมทากลบบึงจังหวัดกระบี่
วันที่ ๐๔ พ.ย. ๒๕๕๘ เลขที่ ๐25994
เวลา 4-11:00 น. 2558
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๑๘๗๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายงานของจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา
ตามแบบสำรวจข้อมูลประปาตามบัญชี กชช.๒ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ สด.บ.น. ๑ ,๒) และแบบสำรวจข้อมูล
หมู่บ้านนอกบัญชี กชช.๒ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ไม่มีประปา (แบบ สด.บ.น. ๓ ,๔) โดยให้จังหวัดยืนยันและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายงานดังกล่าวส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบรายงานสำรวจข้อมูลประปาตามแบบสำรวจ
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ายังมีหลายจังหวัดจัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง จึงขอชักชวนการ
กรอกข้อมูลตามแบบรายงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หมู่บ้านที่ไม่มีประปา หมายถึงหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาเข้าถึง ประชาชนยังใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือภาชนะเก็บน้ำส่วนตัวเท่านั้น สำหรับกรณีหมู่บ้านที่มีประปาจ่ายน้ำให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะจ่ายน้ำจากประปาหมู่บ้านนั้นๆ หรือจ่ายน้ำจากประปาหมู่บ้านอื่น หรือจ่ายน้ำจากการประปาส่วน
ภูมิภาค/การประปานครหลวง และไม่ว่าจะจ่ายครอบคลุมทุกครัวเรือนหรือไม่ และหมายความรวมถึงหมู่บ้านที่มี
ประปาแต่ปัจจุบันหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประปา
ใช้แล้ว

๒. ข้อมูลประปา (แบบ สด.บ.น. ๑) เป็นการสำรวจสถานะปัจจุบันของหมู่บ้านตามบัญชี
กชช.๒ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ หากหมู่บ้านใดมีประปาแล้ว ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อมีประปาแล้ว โดยในหัวข้อย่อย
ที่มาให้เลือกเพียงหนึ่งที่มา หัวข้อย่อยแหล่งน้ำให้เลือกเพียงหนึ่งแหล่งน้ำ และหัวข้อสภาพปัจจุบันให้เลือก
เพียงหนึ่งอย่าง

๒.๒ หากหมู่บ้านใดไม่มีประปา ให้เลือกกรอกข้อมูลหัวข้อย่อยเพียงช่องเดียว ว่ามีความพร้อม
หรือไม่มีความพร้อม หากเลือกช่องมีความพร้อมให้กรอกช่องพื้นที่ก่อสร้างและมีระบบไฟฟ้า และเลือกกรอก
ช่องแหล่งน้ำเพียงหนึ่งแหล่งน้ำ หากเลือกช่องไม่มีความพร้อม ให้กรอกช่องด้านที่ไม่มีความพร้อม

๓. ข้อมูลประปา (แบบ สด.บ.น. ๓) เป็นการสำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่มีประปา ที่ไม่ปรากฏ
รายชื่อตามบัญชี กชช.๒ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้พิจารณาเงื่อนไขเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีประปาตามข้อ ๑
เท่านั้น และหากพบว่ามีหมู่บ้านตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลตามวิธีการข้อ ๒.๒

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจหมู่บ้านที่ไม่มีประปาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลประปาให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และหากมีการปรับปรุงข้อมูลให้ส่งแบบรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหมู่บ้านไม่มีประปา (แบบ สท.บ.น. 1 และ สท.บ.น. 3)

หมู่บ้านไม่มีประปา	ไม่มีประปา						หมายเหตุ
	มีความพร้อม			ไม่มีความพร้อม			
	มีน้ำผิวดิน	มีน้ำบาดาล	มีพื้นที่ก่อสร้างและมีระบบไฟฟ้า	ไม่มีแหล่งน้ำ	ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มีไฟฟ้า	
หมู่บ้าน ก มีแหล่งน้ำผิวดิน มีพื้นที่ก่อสร้าง และมีระบบไฟฟ้า (มีความพร้อม)	/		/				
หมู่บ้าน ข ขุดเจาะน้ำบาดาลแล้ว มีพื้นที่ก่อสร้าง และมีระบบไฟฟ้า (มีความพร้อม)		/	/				
หมู่บ้าน ค ขุดเจาะน้ำบาดาลแล้ว มีพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีระบบไฟฟ้า (ไม่มีความพร้อม)						/	
หมู่บ้าน ง ไม่มีแหล่งน้ำ แต่มีพื้นที่ก่อสร้าง และมีระบบไฟฟ้า (ไม่มีความพร้อม)				/			
หมู่บ้าน จ มีแหล่งน้ำ มีระบบไฟฟ้า แต่ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง (ไม่มีความพร้อม)					/		
หมู่บ้าน ช มีแหล่งน้ำ แต่ไม่มีระบบไฟฟ้า และไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง (ไม่มีความพร้อม)					/	/	

คำอธิบาย

1. หมู่บ้านที่ไม่มีประปา มีความพร้อม ให้ระบุความพร้อมทั้ง 3 ด้าน ทั้งแหล่งน้ำ พื้นที่ก่อสร้างและระบบไฟฟ้า หากมีแหล่งน้ำทั้งบ่อบาดาลและผิวดิน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะประสงค์ทำแบบประปา
2. หมู่บ้านที่ไม่มีประปา ไม่มีความพร้อม ให้ระบุด้านที่ไม่มีความพร้อม

แบบสำรวจข้อมูลประจำบ้าน สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามยุทธศาสตร์การ (การจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัด..... แบบ สอ.บ.น.1 (ข้อมูล กชช.2ค ปี พ.ศ.2556)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	มีประปาแล้ว				ไม่มีประปา				หมายเหตุ							
						ที่มา		แหล่งน้ำ		มีความพร้อม		ไม่มีประปา									
						การประปา นครหลวง/ การประปา ส่วนภูมิภาค	อปท./หมู่บ้าน ต่อจากหมู่บ้านอื่น	อื่นๆ	น้ำผิวดิน น้ำบาดาล	ใช้ได้ ใช้งานได้	มีที่นที่ ก่อสร้าง และในระบบ	ไม่มีแหล่งน้ำ	ไม่มีแหล่งน้ำ ขาดแคลน								
1	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	3	บ้านปากคลอง																
2	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	9	บ้านท่าคลอง																
3	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	1	บ้านหัวแหลม																
4	กระบี่	เขาพนม	โคกหาร	1	บ้านโคกหาร																
5	กระบี่	เขาพนม	โคกหาร	2	บ้านโคกหาร																
6	กระบี่	คลองท่อม	คลองพน	10	บ้านคลองใคร																
7	กระบี่	คลองท่อม	ทรายขาว	3	บ้านห้วยหลุมหนึ่ง																
8	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	6	บ้านกระบี่น้อย																
9	กระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	8	บ้านแหลมแดง																
10	กระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	7	บ้านไสสด																
11	กระบี่	เหนือคลอง	คลองเขม่า	2	บ้านคลองเขม่า																
12	กระบี่	เหนือคลอง	คลองเขม่า	4	บ้านหัวนอน																
13	กระบี่	เหนือคลอง	ตลิ่งชัน	2	บ้านตลิ่งชัน																
14	กระบี่	เหนือคลอง	ปกาสัย	3	บ้านหนองตึกจืด																
15	กระบี่	เหนือคลอง	ห้วยยูง	4	บ้านคลองแห้ง																
16	กระบี่	อ่าวลึก	คลองยา	6	บ้านคลองยา																
17	กระบี่	อ่าวลึก	นาเหนือ	4	บ้านบางไทร																
18	กระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	2	บ้านอ่าวลึกเหนือ																

คำอธิบาย หมู่บ้านที่ไม่มีประปาแต่มีความพร้อม ต้องมีความพร้อมทั้งพื้นที่ก่อสร้างและระบบไฟฟ้า สำหรับแหล่งน้ำให้เลือกแหล่งน้ำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หมู่บ้านที่ไม่มีประปาและไม่มีประปาและไม่มีแหล่งน้ำให้เลือกพื้นที่จริง เช่น ไม่มีแหล่งน้ำ หรือไม่มีแหล่งน้ำและไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง หรือไม่มีแหล่งน้ำ